

## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่มุ่งให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสม และจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้การส่งเสริมช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจะต้องได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ/รายได้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม

### วัตถุประสงค์

๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ชมรมฯ รวมทั้งการสร้างอาชีพ/รายได้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความเข้มแข็งของชมรมฯ

๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคี ขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ

๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน สัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย มีความสนิทสนมและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้วยกันเอง

### เป้าหมาย

๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

-ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อม จำนวน ๔๓ คน

-คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต รวมจำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน

๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ผู้สูงอายุเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจจากการอบรม ทัศนศึกษาดูงาน

- ผู้สูงอายุเกิดสุขภาพสบายใจและมีความรู้สึกที่ดีระหว่างหมู่คณะด้วยกันและต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

### ผลจากการมีส่วนร่วม

สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุตำบลที่พร้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างอาชีพ/รายได้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความเข้มแข็งของชมรมฯ

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคี ขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ

# รูปภาพประกอบ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

\*\*\*\*\*

